

## วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีนีออด ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม



© Vatican Media

พระสังฆราชจีนได้รับการเชิญเสมอ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ท่านสามารถเดินทางมาร่วมด้วยได้

วันที่ 1 ตุลาคม 2018 (โดย เดโบร่าห์ คาสเทลลีโน ลูบ็อฟ)

พระสังฆราชชาวจีนจะเข้าร่วมประชุมสมัชชาซีนีออดครั้งนี้ด้วย...

พระสังฆราชชาวจีนสององค์จากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่จะเข้าร่วมประชุมสมัชชาซีนีออดของบรรดาพระสังฆราชสมัยสามัญครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ที่จะเริ่มต้นในวันพุธ ที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ได้รับการยืนยันจากการให้สัมภาษณ์โดยสำนักข่าววาติกันวันนี้

ผู้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์คือพระคาร์ดินัลลอเรนโซ่ บาลดิสเซรี (Lorenzo Baldisseri) เลขาธิการแห่งสำนักงานแห่งสมัชชาซีนีออด คาร์ดินัลแซร์จิโอ ดา โรชา (Card. Sergio da Rocha) ผู้ดำเนินการประชุม พระสังฆราชฟาบีโอ ฟาเบเน (Bishop Fabio Fabene) รองเลขาธิการสำนักงานใหญ่แห่งซีนีออด และนายเกร็ก เบอร์ก (Greg Burke) ผู้อำนวยการสำนักข่าววาติกัน

ในระหว่างการสัมภาษณ์พระคาร์ดินัลกล่าวว่า “จะมีเยาวชนสังเกตการณ์จากทั่วโลกทั้งชายและหญิงจำนวน 36 คนซึ่งเป็นผู้แทนคาทอลิกและสถาบันฆราวาส เราพยายามรวมเยาวชนที่สามารถเป็นผู้แทนกลุ่มต่างๆของสังคมทุกระดับเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย”

“นอกนั้นเรายังจะมีสามเณรและผู้ถวายตัวที่ยังหนุ่มสาวมาร่วมด้วย” ท่านให้ข้อสังเกตว่า “บทบาทของพวกเขาคือการฟัง ในฐานะที่เป็นคนฟังเขาสามารถที่จะออกความเห็นครั้งเดียวเฉกเช่นบรรดาปีตาจารย์ นอกจากนี้แล้วพวกเขายังจะอยู่ในการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งพวกเขาสามารถพูดได้”

“การปรากฏตัวอยู่ร่วมการประชุมของพวกเขาที่มีความสำคัญมาก พวกเขาเป็นบุคคลที่เราต้องการเป็นพิเศษ” พระคาร์ดินัลแซร์จิโอ ดา โรชา (Card. Sergio da Rocha) กล่าวต่อไปว่า ณ ที่ประชุมซินีออตจะมีเยาวชน 36 คนเป็นผู้แทนจาก 5 ทวีป ทวีปละประมาณ 7 คน

พระคาร์ดินัลบาลดีสเซรี (Baldisseri) ตั้งข้อสังเกตว่า “เราจะแบ่งเยาวชนไปตามกลุ่มเล็กต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของผู้ร่วมฟัง (auditors) จะมีจำนวนหนึ่งประมาณ 40 ถึง 50 คน แต่คราวนี้เรามีจำนวน 49 คน”

ท่านกล่าวว่า ณ ที่ประชุมจะมีระบบสื่อสารมวลชน ซึ่งบรรดาเยาวชนสามารถติดต่อกับปีตาจารย์แห่งสมัชชาซินีออตได้ ท่านรู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถรับผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่านี้ได้ด้วยเหตุผลของสถานที่และการสนับสนุน

“ทุกวัน” ท่านกล่าว “ผู้สังเกตการณ์เยาวชนคนหนึ่งจะออกมาพูดก่อนเริ่มการประชุมต่อหน้าทุกคน”

นอกนั้นยังมีการชี้ให้เห็นด้วยว่า การประชุมสมัชชาซินีออตครั้งที่หนึ่ง ที่จะกระทำล่วงหน้าการประชุมจริงๆของสมัชชาซินีออต พระคาร์ดินัลบาลดีสเซรี (Baldisseri) แสดงความคิดเห็นว่าในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคมเยาวชนจะมีการเฉลิมฉลองกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและบรรดาปีตาจารย์แห่งสมัชชาซินีออต

“สมเด็จพระสันตะปาปาพร้อมกับพระสังฆราชจีนสององค์ที่เข้าร่วมประชุมสำคัญครั้งนี้” พระคาร์ดินัลตั้งข้อสังเกตว่า “สามารถที่จะกล่าวในวันนี้ได้ว่าประเทศจีนมีคณะพระสังฆราชที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับสันตะสำนักแล้ว”

“เนื่องจากว่ามีพระสังฆราชชาวจีน 7 องค์ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นพระสังฆราชที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยข้อตกลงกับประเทศจีน พระสังฆราชสององค์จากประเทศจีนนี้จึงสามารถมาร่วมประชุมได้ ในอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญพระสังฆราชจากประเทศจีนให้มาประชุมเสมอ แต่พวกเขาไม่สามารถเดินทางมาร่วมด้วยได้จนกระทั่งบัดนี้”

นักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งตั้งคำถามว่าพระสังฆราชจีนได้รับการแต่งตั้งให้มามีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ได้อย่างไร?

“พวกเขาได้รับเชิญจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” พระคาร์ดินัลบาลดีสเซอร์รี (Baldisseri) ตอบ “แล้วพวกเขาก็กำลังจะมาที่นี่ด้วย นี่เป็นความจริง เพราะเป็นสถานการณ์ที่ยู่ยากซับซ้อนสมเด็จพระสันตะปาปาทรงตัดสินพระทัยที่จะดำเนินการเองคือทรงเชิญพวกเขา และขณะนี้พวกเขากำลังเดินทางมายังกรุงโรม”

(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บข่าวเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง เพื่อการไตร่ตรองและภาวนา)